

ทายนิสัยจากกาแฟถ้วยโปรด

นำเสนอเมื่อ : 25 มี.ค. 2552

ทายนิสัยจากกาแฟถ้วยโปรด

....เราอาจจะไม่เคยสังเกต..ความชอบรสชาติกาแฟของแต่ละคน..แต่นั้นคือสิ่งหนึ่งที่อยู่ความหมายฟุ้งถึงนิสัยใจคอของคนคนนั้นคะ..ลองอ่านดูนะคะว่าเราเองชอบรสแบบนี้จะทายตรงกับนิสัยเราไหม?

ชอบกาแฟขมๆ

-คนที่ชอบกาแฟรสเข้มจัดนั้น มักจะเป็นคนเอาการเอางาน ช่างคิด ช่างวางแผน มีไหวพริบดี และชอบการทำงานที่ท้าทาย แต่ก็มักเป็นคนที่มีความเครียดเสมอๆ เพราะเผาคิดแต่หนทางที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองหวัง

ชอบกาแฟรสชาติหวานมัน

-คนที่ชอบกาแฟรสชาติเข้มข้น ทั้งหวานและมันถึงใจ แสดงว่าเป็นคนที่เปิดเผย ใจกว้าง ชอบความสนุกสนานในชีวิต เป็นคนร่าเริง ช่างกระเซาเยาแหย นอกจากนั้นยังเป็นคนที่รักความยุติธรรม ไม่ชอบการเอาเปรียบ และจะรักษาสีหน้าของตัวเองเสมอ

ชอบกาแฟที่กลิ่นหอมแรง

-ส่วนคนที่ชอบกาแฟที่มีกลิ่นหอมแรงๆ เข้มข้น แสดงว่าเป็นคนที่ช่างเลือก ชอบแต่สิ่งที่ดีที่สุด มักพิถีพิถันต่อข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว เป็นคนรักเพื่อน มีทัศนคติชัดเจนต่อสิ่งต่างๆ และชอบการอยู่ในสังคมที่มีแต่คนทัศนคติตรงกัน

ชอบกาแฟรสอ่อนๆ

-คนที่ชอบกาแฟรสชาติอ่อนๆ ขอให้สังเกตกาแฟที่เป็นอันใช้ได้นั้น แสดงว่าเป็นคนที่ชอบความสงบ สุขภาพ ชอบความสะอาด และความปลอดโปร่ง สบายกาย สบายใจ นอกจากนั้นยังเป็นคนเคารพความเห็นของผู้อื่น ไม่ชอบโต้แย้งกับใครโดยไม่จำเป็น

ชอบกาแฟหวานจัด

-คนที่ชอบกาแฟหวานมากๆ เรียกว่าหวานนำรสอื่นๆ มาเลยนั้น แสดงว่าเป็นคนที่มีอารมณ์แประบาง ปรวนแปร่งๆ เป็นคนที่มีใจจะมีความไม่ฝันเกี่ยวกับชีวิตตัวเองที่เป็นอยู่ อยากมีชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก อยากเป็นคนพิเศษของใครซักคน

ชอบกาแฟรสกลมกล่อม

-ส่วนคนที่ชอบกาแฟรสชาติพอดีๆ ไม่หวานเกินไป ไม่มันเกินไป แสดงว่าเป็นคนที่ชอบชีวิตที่ลงตัว มีความพอดีในจิตใจ ไม่ชอบการแก่งแย่งแข่งขัน ไม่ชอบการต่อสู้เพื่อใคร ผลแพ้ชนะนั้น มักเป็นคนดูแลสุขภาพ ให้ความสำคัญเรื่องการเรียนรู้ การศึกษา ชอบการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

ชอบกาแฟร้อนๆ

-ส่วนคนที่ชอบกาแฟร้อนๆ นั้น มักเป็นคนที่หาความสุขได้อย่างง่ายๆ ชอบความมีชีวิตชีวา กระฉับกระเฉง เป็นคนตื่นตัวเร็วและปรับตัวเก่ง สามารถนำเอาประสบการณ์ต่างๆ ของตัวเองมาปรับใช้และให้ข้อคิดที่ดีกับคนอื่น

ชอบดื่มกาแฟเย็น

-ส่วนคนที่ไม่ชอบกาแฟร้อนๆ อุ่นๆ แต่ชอบกาแฟเย็นเย็นชื่นใจ แสดงว่าเป็นคนชอบการมีเพื่อนเยอะๆ ชอบการได้พักผ่อน ผ่อนคลาย เมื่อเวลาทำงานก็ทำงานก็ตั้งใจทุ่มเท แต่พอเวลาพักก็หาความสุขให้กับตัวเองอย่างเต็มที่ เป็นคนร่าเริงเช่นกัน ใครอยู่ใกล้ก็มักเบิกบานไปด้วย

นำมาฝากจากครุฑรัชนี้ คุณหนูวัฒน์

ขอขอบคุณที่มาข้อมูลcoffee-dream.net